

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

ข่าวประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2193 7048 <http://admin.hss.moph.go.th/>

Facebook : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



สลก. กรม สบส. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “สำนักงานเลขาธิการกรม ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

วันนี้ (27 มกราคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขาธิการกรม นำทีมบุคลากรสำนักงานเลขาธิการกรม ขานรับนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต “สำนักงานเลขาธิการกรม ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (HSS Zero Tolerance) เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการกรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประพฤติตนและปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“สลก. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขาธิการกรม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน
เลขาธิการกรม ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานเลขาธิการกรม
ให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสำคัญอย่างมั่นคง จะดำรงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความถูกต้อง ซอซอธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการ
ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ ยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ข้อกำหนดจรรยาบรรณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามค่านิยม คนสำราญ งานสำเร็จ

และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสาน
พระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชาติ และราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม